



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โดยที่การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาจต้องเผชิญภาวะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ กสศ. ที่จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนได้ โดยอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารของ กสศ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการนำไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ กสศ. สามารถดำเนินภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานกองทุน ป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร รวมทั้งเพิ่มความเชื่อถือจากภาคีร่วมดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชน

คณะกรรมการบริหาร กสศ. จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ กสศ. ดังต่อไปนี้

(๑) ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีกลไกควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้

(๒) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม และจะส่งเสริม พัฒนา ให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานปกติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(๓) มีการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ ตลอดจนมีกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นให้มีการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร กสศ. คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร กสศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) อาจมีการระบุนโยบายบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือกรณีที่มีความเสี่ยงในระดับสูง เช่น การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา